

คำชี้แจงการกรอกข้อมูล

แบบบันทึก รายการข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

กำหนดให้ผู้ใช้งานระบบจากทุกสถานศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา กรอกข้อมูลตามรายการข้อมูลที่กำหนดไว้ลงในไฟล์ แบบบันทึกรายการข้อมูลสารสนเทศฯ ในรูปไฟล์ excel และ เพื่อให้การประมวลผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

- กรอกข้อมูลให้ครบทุกรายการ ครบทุกแถบเอกสาร และครบทุกปี
- หากรายการใดไม่มีข้อมูลขอให้กรอกเครื่องหมายลบ (-)
- ข้อมูลที่มีหน่วยนับเป็น **คน** และ **โครงการ / กิจกรรม** ให้กรอกตัวเลข 0 ขึ้นไป กรณีหน่วยนับเป็น **ระดับคุณภาพ** ให้กรอกค่าของจำนวน 1 ถึง 5 และกรณีหน่วยนับเป็น 1/0 ให้กรอก 1 (ปฏิบัติ) หรือ 0 (ไม่ปฏิบัติ)
- ข้อมูลที่รายงานตามแบบบันทึก ในปี 2557 - 2558 ให้ **ใช้ข้อมูลเดิมตามที่ยังบันทึกไว้ในรายงานประจำปีของสถานศึกษา** สำหรับปี 2559 จำนวนผู้เรียน/ครูและบุคลากรทั้งหมด ให้ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ส่วนข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ใช้ข้อมูล นับถึง วันที่ 31 มีนาคม 2560 ส่วนข้อมูลอื่นๆนับถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 นอกจากนี้ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติ (O - NET) ไม่ต้องกรอก เนื่องจากใช้ฐานข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยตรง
- **ช่องร่องรอยหลักฐานประกอบการรายงาน** ที่กำหนดไว้เฉพาะปี 2559 สามารถเลือกตอบ ร่องรอยหลักฐานที่สอดคล้องกับข้อมูลที่รายงานอย่างชัดเจนได้มากกว่า 1 รายการ ทั้งนี้สามารถกรอกร่องรอยหลักฐานอื่นเพิ่มเติมได้

เมื่อผู้ใช้งานระบบของสถานศึกษากรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ขอให้บันทึกไฟล์แยกตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้การนำส่งไฟล์ข้อมูลของสถานศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้อง สำหรับการกำหนดรายการข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นและแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระหว่างปี 2557 - 2559 ครั้งนี้ อ้างอิงตามประเด็นการพิจารณาและคำอธิบายระดับคุณภาพจากเอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่ใช้ระหว่างปี 2554 - 2559 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2556

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขอขอบพระคุณสถานศึกษาทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ทำให้ สพฐ. ได้ข้อมูลสารสนเทศที่สะท้อนคุณภาพอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งช่วยให้การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความเข้มแข็งและมีความพร้อมรับการปฏิรูปการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

สำนักทดสอบทางการศึกษา

17 พฤศจิกายน 2559